



ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ที่ ๒๔ / ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Connection Code)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Service Code) และ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Operation Code)
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ด้วยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการพลังงานรายอื่นใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายของตน ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานประกาศกำหนด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายไฟฟ้าและศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงข้อกำหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามสภาพระบบไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปและระเบียบวิธีปฏิบัติที่ยังไม่ครอบคลุม เพื่อความมั่นคง ปลอดภัย และคุณภาพระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน โดยข้อเสนอปรับปรุงข้อกำหนดใหม่ทั้งสามฉบับ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับระบบผลิตไฟฟ้า ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสีย ๒ รอบ เพื่อนำมาปรับปรุงข้อกำหนดดังกล่าว จนกระทั่งได้รับความเห็นชอบจาก กกพ. ในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔๕๖) เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศเรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Connection Code) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Service Code) และข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Operation Code) ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้กับผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้ายุทธศาสตร์ใหม่ที่จะเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า ผู้รับใบอนุญาตระบบโครงข่ายไฟฟ้าอื่นและผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าอยู่แล้วแต่มีคำร้องขอทำการขยายหรือปรับปรุงกำลังผลิตไฟฟ้า ภายหลังจากวันที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกาศใช้ข้อกำหนดทั้งสามฉบับนี้ เป็นต้นไป และให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งอื่นใด ในข้อกำหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว หรือ ขัดแย้งกับข้อกำหนดทั้งสามฉบับนี้ ให้ใช้ข้อกำหนดทั้งสามฉบับนี้แทน

ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการไฟฟ้ายุทธศาสตร์ใหม่ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามโดยตรงที่ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ ๐-๒๔๓๖-๒๑๐๑, ๐-๒๔๓๖-๒๑๑๐ ในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Nov

(นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์)

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รับรองสำเนาถูกต้อง

รับวันที่ ๖ ก.ค. ๖๐ / ๒๕๖๐

กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณ กกพ.